

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว๖๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านสังคม

๑. ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ขั้นต่ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๒. ให้สำนักงบประมาณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด โดยจำแนกตามวิธีการให้ความช่วยเหลือและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ พร้อมทั้งระบุแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการด้วย และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว ส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สำนักโฆษก) และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติของรัฐบาลในอนาคตต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๔ (จิตตา) ๓๓๒ (นันทน์ภัส) ๔๔๒ (ปภัตรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จิงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร	: จิงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จิงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	องค์กรอิสระ, คสช.	: จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป